

ประจำวันที่ 6-12 กันยายน 2560

แนะนำข้าวหอมมะลิบรรจุถุง เลือกที่มีมาตรฐานรับรองรูปพนมมือ

น.ส.สุทัศน์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุง โดยให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน รูปพนมมือ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความหมายและความสำคัญของเครื่องหมายรับรองมาตรฐานให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ที่ได้เครื่องหมายรับรองดังกล่าวจะได้ข้าวหอมมะลิที่มีมาตรฐานเดียวกับการส่งออก

ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรมฯ ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานรูปพนมมือแล้วทั่วประเทศ 142 ราย ภายใต้เครื่องหมายการค้า 216 เครื่องหมายการค้า โดยในจำนวนนี้มีผู้ได้รับอนุญาตประเภทมาตรฐานพิเศษ 2 ราย จำนวน 6 เครื่องหมายการค้า ในการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุงไปบริโภค หากข้างถุงมีเครื่องหมายรับรอง รูปพนมมือ ของกรมฯ แสดงไว้บนบรรจุภัณฑ์ ก็มั่นใจได้ว่า ข้าวหอมมะลิมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด สามารถเลือกซื้อไปบริโภคได้อย่างมั่นใจ น.ส.สุทัศน์ กล่าว

สำหรับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน รูปพนมมือ คือ เครื่องหมายที่กรมฯ ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิบรรจุถุงใช้แสดงบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อรับรองว่ามีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ โดยเครื่องหมายรับรองฯ มี 2 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภททั่วไป ซึ่งมีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และ 2.ประเภทมาตรฐานพิเศษ ซึ่งนอกจากมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานแล้ว ยังต้องผ่านกระบวนการผลิตที่มีระบบมาตรฐานสุขอนามัย ได้แก่ GMP HACCP หรือ ISO ด้วย

นอกจากนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุงรูปพนมมือ กรมฯ ได้กำกับดูแลคุณภาพข้าวหอมมะลิบรรจุถุงรูปพนมมืออย่างเข้มงวด โดยได้สุ่มเก็บตัวอย่างข้าวที่วางจำหน่ายในท้องตลาดทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดมาตรวจสอบคุณภาพเป็นประจำทุกเดือน สับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกเครื่องหมายการค้า ที่ได้เครื่องหมายรับรองฯ หากตรวจพบว่า เครื่องหมายการค้าใด คุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐาน จะลงโทษตามลำดับ โดยขั้นแรก มีหนังสือเตือน กรณีตรวจพบไม่ได้มาตรฐานครั้งแรก, พักใช้หนังสืออนุญาตเป็นเวลา 3 เดือน กรณีตรวจพบไม่ได้มาตรฐาน 2 ครั้งภายในรอบ 1 ปีการตรวจสอบ และต้องนำข้าวที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากตลาดภายใน 15 วัน รวมถึงเพิกถอนหนังสืออนุญาต กรณีตรวจพบไม่ได้มาตรฐาน 3 ครั้ง ภายในรอบ 2 ปีการตรวจสอบ

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

รมช.เกษตรฯหนุนเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ครบวงจร พร้อมจับคู่ผู้ประกอบการ-เกษตรกรในพื้นที่โคราช

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวที่มีการปฏิบัติตามระบบการเกษตรที่ดี (GAP) ครบวงจร ณ จังหวัดนครราชสีมา ว่า ปัจจุบันความต้องการของประชากรของโลกและของไทยหันมาให้ความสนใจในการบริโภคอาหาร

เพื่อสุขภาพ อาหารที่มีความปลอดภัย ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะข้าวอินทรีย์ที่ผู้บริโภคพร้อมที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นสำหรับการบริโภคข้าวที่จะตอบสนองต่อการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป้าหมายอยู่ในประเทศที่มีเศรษฐกิจดี ประชาชนมีความต้องการซื้อสูง เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน ฮองกง และสิงคโปร์ ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรได้รับจะสูงกว่าราคาข้าวเปลือกทั่วไป จึงเป็นโอกาสและช่องทางอันดีของเกษตรกรไทยที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตข้าวอินทรีย์ และข้าวที่ GAP ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อการแข่งขัน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเร่งผลักดันการเชื่อมโยงตลาด โดยจับคู่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP กับผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการ และจัดให้มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ซื้อขายผลผลิตข้าวจากโครงการฯ โดยจัดประชุมหารือกับผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของจังหวัด นครราชสีมา เพื่อดำเนินการเชื่อมโยงตลาดรองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์ของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยนำกลุ่มเกษตรกรมาพบปะกับผู้ประกอบการที่แจ้งว่ามีความต้องการซื้อข้าวในโครงการ โดยจะให้ราคาที่สูงขึ้นตามคุณภาพ และจะเพิ่มให้ตันละ 300-500 บาท แล้วแต่ชนิดข้าว

นางสาวชุติมา กล่าวต่อไปว่า ผู้ประกอบการค้าข้าวที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ สามารถขอให้รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี โดยมีระยะเวลาได้รับการชดเชยดอกเบี้ย คือ 1 ผู้ประกอบการค้าข้าวอินทรีย์ ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย ในระยะเวลา 3 ปี และ 2 ผู้ประกอบการค้าข้าว GAP ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย ในระยะเวลา 1 ปี

“โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร จะสามารถแก้ปัญหาราคาข้าวได้อย่างยั่งยืน สามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมุ่งสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งจะทำให้การเกษตรของไทยได้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตมากยิ่งขึ้น และยังเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ผ่านการเชื่อมโยงตลาดอีกด้วย”นางสาวชุติมา กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

“พาณิชย์”จับจরিง! หลังตรวจสอบพบผู้ค้าข้าว กดราคารับซื้อข้าวเปลือก โกงเครื่องชั่งเกษตรกร นำตัวส่งตำรวจดำเนินคดีทันที

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ให้ความสำคัญในการรักษาความเป็นธรรมให้แก่เกษตรกร ได้ส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบผู้ประกอบการค้าข้าว โรงสี และท่าข้าวอย่างเข้มงวด และต่อเนื่อง เพื่อป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการเอาเปรียบเกษตรกรในการขายข้าว ป้องกันปัญหาการกดราคารับซื้อ จนกระทบต่อการขายข้าวเปลือกของเกษตรกร

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบผู้ประกอบการค้าข้าวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ในช่วงวันที่ 21-26 ส.ค.2560 ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้ประกอบการค้าข้าว โรงสีและท่าข้าวมีการรับซื้อข้าวเปลือกไม่เป็นธรรม จำนวน 3 ราย ซึ่งได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีแล้ว

โดยพฤติกรรมที่ตรวจสอบพบ คือ ไม่มีการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อข้าวเปลือกเกี่ยวสดตามมาตรฐานความชื้นที่รับซื้อ ณ ความชื้นที่ 15% และ 25% และรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคาต่ำกว่าราคาแสดงไว้ บางรายไม่มีแสดงอัตราการหักลดน้ำหนักสิ่งเจือปน จึงดำเนินการจับกุมผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 41 พ.ศ.2560 อันเป็นความผิดตามมาตรา 25 (3) และโทษตามมาตรา 77

แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ ไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ สามารถจับกุมผู้ประกอบการอีก 7 ราย ที่ใช้เครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความชื้นที่ขาดการรับรองความถูกต้อง และไม่ใช้เครื่องวัดความชื้น สิ่งเจือปนในการรับซื้อ จึงดำเนินการตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ตามพ.ร.บ.มาตราซึ่งดวงวัด พ.ศ.2542 ตามมาตรา 70 เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 50,000 บาท

“หากเกษตรกรรายใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขายข้าวเปลือก รวมทั้งพบเห็นหรือทราบเบาะแสการกระทำความผิดในการฝ่าฝืนประกาศดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูลมาได้ที่สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ”นางนันท์วัลย์กล่าว
ที่มา Commerce News Agency

xx

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัวท่ามกลางภาวะความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่ลดลง ขณะที่การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อน (the summer-autumn crops) ใกล้สิ้นสุดลงแล้ว โดยราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามอยู่ที่ระดับ 385-390 เหรียญสหรัฐต่อดัน เทากับสัปดาห์ที่แล้ว โดยในขณะนี้ผู้ค้าข้าวกำลังให้ความสนใจไปที่ข้อตกลงซื้อขายกับประเทศอิรัก ซึ่งวงการค้าข้าวระบุว่ากระทรวงการค้าของอิรัก(The Iraqi Ministry of Trade; MoT) ได้ลงนามซื้อข้าวหอม 5% (Fragrant 5% broken) จากบริษัท Vinafood 1 ของเวียดนามโดยใช้วิธีซื้อตรง จำนวนประมาณ 60,000 ตัน ในราคา 590 เหรียญสหรัฐต่อดัน (CIF Umm Qasr.) โดยเมื่อเดือนพฤษภาคมอิรักได้ซื้อข้าวหอมจากเวียดนามจำนวน 40,000 ตัน ซึ่งมีการส่งมอบแล้วในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคมที่ผ่านมา

ในช่วงนี้ราคาข้าวหอม 5% (Fragrant Rice 5% Broken) ราคาอยู่ที่ 560 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี ขณะที่ข้าวหอม KDM (KDM Fragrant Rice 5% Broken) ราคาอยู่ที่ 607 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี

ทั้งนี้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ค้าข้าวเวียดนามมองว่าสาเหตุที่ราคาข้าวปรับลดลง ในช่วงปลายของฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง เป็นผลจากความต้องการข้าวในตลาดโลกลดลง ในขณะที่คำสั่งซื้อจากประเทศอื่นๆ เช่น บังคลาเทศ จีน และฟิลิปปินส์ ยังไม่มีเข้ามาในช่วงนี้ โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคา ข้าวขาว 5%ลดลงจาก 385-395 เหรียญสหรัฐต่อดันลดเหลือ 385-390 เหรียญสหรัฐต่อดัน

ทางด้านกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามเปิดเผยว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2017 เวียดนามส่งออกข้าวปริมาณ 3.96 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 1.75 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 20% ในเชิงปริมาณและเพิ่มขึ้น 17.5% ในเชิงมูลค่า อย่างไรก็ตามราคาส่งออกข้าวเฉลี่ยลดลง 2% ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2017 โดยราคาข้าวส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 440 เหรียญสหรัฐฯ และจีนยังเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม โดยมีสัดส่วน 40% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดของเวียดนาม ในขณะที่เดียวกันราคาข้าวส่งออกของประเทศส่งออกข้าวชั้นนำของโลก อย่างไทย และอินเดียต่างก็ปรับตัวลดลงเนื่องจากมีผลผลิตออกมาจำนวนมากหลังฤดูเก็บเกี่ยวใหม่ ซึ่งผู้ค้าข้าวของไทยคาดการณ์ว่า ราคาข้าวจะลดลงอีกในสัปดาห์หน้าและหลังจากนั้นราคาข้าวจะคงที่จนถึงเดือนตุลาคม

กรมการเพาะปลูก กระทรวงเกษตร (The Department of Cultivation under the Ministry of Agriculture and Rural Development; MARD) คาดว่าในปีนี้มีผลผลิตข้าวประมาณ 44.1 ล้านตัน โดยคาดว่า

พื้นที่บางส่วนจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศเลวร้าย แต่ในบางพื้นที่ทางภาคใต้จะมีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นประมาณ 400,000 ตัน โดยในขณะนี้มีการเก็บเกี่ยวไปแล้วประมาณ 56% ของพื้นที่ทั้งหมด ทั้งนี้พื้นที่เพาะปลูกทางภาคเหนือ กำลังมีการพัฒนาไปในทางที่ดี ขณะที่ผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตฤดูใบไม้ร่วง-ฤดูหนาว (autumn-winter crop) ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงจะมีผลผลิตเพิ่มประมาณ 250,000-300,000 ตัน

มีรายงานว่าบริษัทส่งออกสินค้าอาหารหลายรายของเวียดนาม ซึ่งรวมถึงบริษัทส่งออกข้าวด้วยได้ถูกระงับการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนต่ออายุกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ (the U.S. Food and Drug Administration; FDA) ทั้งนี้ ภายใต้กฎระเบียบใหม่ของสหรัฐอเมริกา บริษัทส่งออกจะต้องจดทะเบียนต่ออายุกับองค์การอาหารและยาทุกสองปี

จากเหตุดังกล่าวส่งผลให้ผู้ซื้อในสหรัฐฯ หลายรายได้ระงับการสั่งซื้อข้าวเวียดนามเป็นการชั่วคราว ขณะที่ผู้ส่งออกเวียดนามมีความกังวลว่าการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบระหว่างประเทศอาจเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของเวียดนาม

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ Oryza.com และ Riceonline.com

กัมพูชา

สำนักงานบริการด้านการส่งออกข้าวของกัมพูชา (Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality; SOWS-REF) รายงานตัวเลขส่งออกข้าวสารในช่วง 8 เดือนแรก (มกราคม-สิงหาคม) ของปี 2560 อยู่ที่ 372,190 ตัน เพิ่มขึ้น 16.3% เมื่อเทียบกับ 320,076 ตัน ในช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว โดยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าวจำนวน 56,274 ตัน เพิ่มขึ้น 102.4% เมื่อเทียบกับ 27,799 ตัน ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 105.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 27,354 ตัน ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในช่วง 8 เดือนแรก กัมพูชาส่งออกข้าวหอมเกรด Premium (Premium Fragrant Rice) จำนวน 94,867 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant Rice) จำนวน 101,795 ตัน ข้าวขาว (Long Grain White Rice) จำนวน 126,127 ตัน และข้าวึ่ง (Long Grain Parboiled Rice) จำนวน 49,401 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นข้าวชนิดอื่นๆ โดยในปี 2016 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวหอมเกรด Premium จำนวน 176,669 ตัน ข้าวหอมธรรมดาจำนวน 130,237 ตัน ข้าวขาวจำนวน 186,605 ตัน และข้าวึ่งจำนวน 46,633 ตัน

ในช่วง 8 เดือนแรก กัมพูชาส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมากเป็นอันดับ 1 จำนวนประมาณ 108,821 ตัน ตามด้วยประเทศฝรั่งเศส 49,433 ตัน โปแลนด์ 32,882 ตัน สหราชอาณาจักร 23,198 ตัน เนเธอร์แลนด์ 20,029 ตัน มาเลเซีย 15,295 ตัน เป็นต้น

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร Oryza.com และ Riceonline.com

เมียนมาร์

รัฐบาลเมียนมาร์ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding; MoU) การขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐกับประเทศบังคลาเทศแล้ว โดยเมียนมาร์จะจัดหาข้าวให้บังคลาเทศจำนวน 300,000 ตัน ซึ่งจะมีการเจรจารายละเอียดของราคาอีกครั้ง และคาดว่าจะเริ่มส่งมอบได้ประมาณเดือนธันวาคมศกนี้

นอกจากนี้ประเทศศรีลังกาก็กำลังพิจารณาที่จะซื้อข้าวจากเมียนมาร์จำนวน 500,000 ตันด้วย โดยเป็นข้าวึ่ง 200,000 ตัน และข้าวขาวอีก 300,000 ตัน

ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

มีรายงานว่า การนำเข้าข้าวจำนวน 250,000 ตันขององค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) ที่ประมวลไปเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา อาจล่าช้าเล็กน้อยหลังจากที่ผู้ชนะการประมูล 4 ใน 6 รายได้ยื่นคำร้องต่อสภา NFA Council เพื่อขอขยายเวลาการส่งมอบ

บริษัท Hiep Loi Food Joint Stock Co. ของเวียดนามได้ยื่นคำร้องขยายเวลาส่งมอบโดยให้เหตุผลว่าเกิดความล่าช้าในการลงนามในสัญญาเนื่องจากได้รับใบรับรองที่ล่าช้า ในขณะที่บริษัท Olam International Ltd. ของสิงคโปร์ได้ขอร้องเป็นเวลา 15 วันเนื่องจากความล่าช้าในการจัดพิธีการเกี่ยวกับการทำสัญญา ส่วนบริษัท Capital Cereals Co. Ltd. ของไทย และบริษัท Gia International Corp. จากเวียดนามต่างก็ขอยืดอายุออกไปอีก 10 วันเนื่องจากต้องเสียเวลากับกระบวนการของทางการ ซึ่งคำร้องขอของบริษัทเหล่านี้ได้ถูกส่งต่อไปยังสภา NFA Council และจะมีการพิจารณาในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้

ทั้งนี้ แม้จะมีความล่าช้าและข้าวในคลังสำรองของ NFA ก็ยังคงลดน้อยลง แต่ NFA ยังคงมั่นใจว่ามีข้าวที่เพียงพอสำหรับการบริโภคในประเทศประมาณ 73 วัน ทั้งนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคมมีข้าวเพียง 28,600 ตันที่ถูกส่งเข้ามาถึงฟิลิปปินส์ จากที่ตามแผนคือจะได้รับการส่งมอบเป็นระยะๆ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมประมาณ 120,000 ตัน และอีก 130,000 ตันภายในเดือนกันยายน

ขณะที่ข้าวที่อยู่ในระหว่างการส่งมอบประมาณ 48,400 ตัน และกำลังบรรทุกประมาณ 20,500 ตัน และอีก 57,700 ตัน กำลังกำหนดวันบรรทุกสินค้า ขณะที่ข้าวสำรองในสต็อกของ NFA ปัจจุบันสามารถใช้บริโภคได้เพียง 3 วัน เท่านั้น จากที่ถูกกำหนดให้ต้องมีข้าวสำรองเพียงพอต่อการบริโภค 30 วันในช่วงเดือนผลผลิตตกต่ำ (lean month)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 มีจำนวนประมาณ 2.028 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับการบริโภค 60 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 33,770 ตัน) น้อยกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวลดลง 13.62% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.347 ล้านตันในเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา และลดลง 3.38% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.099 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.109 ล้านตัน ลดลงประมาณ 86.21% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.788 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 5.36% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคเพียง 3 วัน) ซึ่งเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 69% ของปริมาณทั้งหมด โดยสต็อกข้าวของ NFA ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาประมาณ 29.86%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 1.171 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 88.38% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.622 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 57.74% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 34 วัน) แต่ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาประมาณ 2.26% ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 0.748 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.56% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.689 ล้านตันในปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 36.9% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 22 วัน) แต่ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาประมาณ 24.78%

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อินโดนีเซีย

กระทรวงการค้าของอินโดนีเซีย (Indonesia's Trade Ministry) ได้กำหนดราคาขายปลีกของข้าวเกือบทุกประเภท เพื่อรักษาเสถียรภาพค่าใช้จ่ายของสินค้าโภคภัณฑ์ แม้ว่าราคาของธัญพืชในปีนี้อาจสูงขึ้น แต่การเพิ่มมาตรการของหน่วยงานก็มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบราคาอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ เนื่องจากราคาอาหารเป็นเรื่องทางการเมืองที่อ่อนไหวซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาความยากจนของประชากร มากไปกว่านั้นราคาของข้าวยังส่งผลโดยตรงต่อการคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ

ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้ได้ประกาศออกมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีผลบังคับใช้ทันที โดยกำหนดราคาเพดาน (ceiling prices) ข้าวขาว 25% หรือข้าวคุณภาพปานกลาง (medium rice) อยู่ที่กิโลกรัมละ 9,450 – 10,250 รูเปียห์ (ประมาณ 0.71-0.77 เหรียญสหรัฐ) โดยราคาขึ้นอยู่กับสถานที่ในการจำหน่ายข้าวในประเทศ

ข้อมูลจากกระทรวงการค้าแสดงว่า ราคาเพดานข้าวต่ำกว่าราคากลางข้าวโดยเฉลี่ยของประเทศปี 2560 ซึ่งมีการผันผวนกิโลกรัมละ 10,540-10,756 รูเปียห์ โดยรัฐบาลได้กำหนดราคาเพดานข้าวขาว 15% หรือ ข้าวคุณภาพดี (premium rice) กิโลกรัมละ 12,800-13,600 รูเปียห์ ส่วนข้าวประเภทอื่นๆ ที่รัฐบาลพิจารณาว่าเป็นข้าวพิเศษจะได้รับการยกเว้นจากกฎหมายใหม่

การที่รัฐบาลอินโดนีเซียต้องออกมาตรการด้านราคาข้าวขึ้น เป็นผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์การปราบปรามบริษัทข้าวของอินโดนีเซียเมื่อเดือนที่ผ่านมา ซึ่งตำรวจได้ทำการจับกุมผู้บริหารบริษัท Indo Beras Unggul ซึ่งเป็นบริษัทอาหารในเครือของบริษัท Tiga Pilar Sejahtera Food ด้วยข้อกล่าวหาการติดฉลากสินค้าปลอม

รัฐบาลอินโดนีเซียได้กำหนดราคาเพดานข้าว เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคาข้าวที่เป็นสินค้าอาหารหลัก และส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีฐานะยากจน ซึ่งก่อนหน้านี้ราคาข้าวมักขึ้นอยู่กับการเก็งกำไรของพ่อค้าคนกลาง ทำให้ราคาข้าวในประเทศพุ่งขึ้นสูงจนรัฐบาลต้องนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเพื่อช่วยลดราคาข้าวในประเทศ ส่งผลให้ประเทศมักขาดดุลการค้า อย่างไรก็ตาม ด้วยความพยายามของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ต้องการลดการพึ่งพาการนำเข้าอาหาร ส่งผลให้ภาครัฐบาลสนับสนุนเกษตรกรในด้านเทคโนโลยี เมล็ดพันธุ์ และปุ๋ย รวมถึงมีการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกให้แก่เกษตรกร

ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 73,803 ตัน

ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 10 เหรียญสหรัฐต่อตัน เนื่องจากมีความต้องการข้าวจากบังคลาเทศเข้ามา โดยผู้ส่งออกเสนอราคาขายข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 410-413 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 400-403 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน วงการค้าข้าวระบุว่าบังคลาเทศกำลังมีความต้องการข้าวอย่างเร่งด่วนซึ่งในขณะนี้ก็มีเพียงอินเดียเท่านั้นที่สามารถตอบสนองความต้องการของบังคลาเทศได้

ขณะที่ความต้องการข้าวจากตลาดอื่นๆยังคงเบาบาง ขณะที่วงการค้ายังคงคาดว่า การส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ ในช่วงไม่กี่เดือนนับจากนี้ จะลดลงเนื่องจากราคาข้าวของอินเดียก็ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ประกอบกับ ค่าเงินรูปียังคงแข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี โดยแข็งค่าขึ้นนับจากช่วงต้นปีประมาณ 6.5%

ทางการรายงาน ความคืบหน้าของการเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) ณ วันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมาว่ามีพื้นที่เพาะปลูกแล้วประมาณ 232.16 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 1.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 235.45 ล้านไร่ ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

บังคลาเทศ

มีรายงานข่าวว่า รัฐบาลกำลังพิจารณาที่จะปรับเป้าหมายในการนำเข้าข้าวเป็น 2 ล้านตัน เพื่อชดเชย ผลผลิตข้าวที่คาดว่าจะเสียหายเป็นจำนวนมากจากภาวะอุทกภัยครั้งรุนแรง ซึ่งมีการประมาณการว่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกในฤดูการผลิต Boro เสียหายมากถึง 8 ล้านตัน และคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวจากทุกฤดูการผลิต (ฤดูการผลิต Aus, Aman และ Boro) ที่ได้รับเสียหายรวมประมาณ 12 ล้านตัน

ก่อนหน้านี้ กรมส่งเสริมการเกษตร (The Department of Agricultural) รายงานว่า ภาวะอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ได้สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ปลูกข้าวในฤดูการผลิต Aus และ Aman คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 4.08 ล้านไร่ โดยคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกเสียหายประมาณ 2.3 ล้านตัน ขณะที่กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture) ประมาณการว่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกในฤดูการผลิต Boro เสียหายประมาณ 1 ล้านตัน ซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลของกระทรวงการอาหาร (the Ministry of Food) ที่คาดว่าจะเสียหายถึง 2 ล้านตันข้าวเปลือก และผู้ประกอบการโรงสีที่คาดว่าจะเสียหายถึง 4 ล้านตันข้าวเปลือก

ขณะที่มีรายงานว่า ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมรัฐบาลได้รับมอบข้าวประมาณ 46,000 ตันและผู้ค้าเอกชนได้นำเข้าข้าวประมาณ 262,000 ตัน ขณะที่สต็อกข้าวของรัฐบาลในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 295,000 ตัน ลดลงจาก 700,000 ตันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อิรัก

แหล่งข่าวในวงการค้าระบุว่ากระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraqi Ministry of Trade; MoT) ได้ตกลงซื้อข้าวโดยใช้วิธีซื้อตรงจากเวียดนามจำนวน 60,000 ตัน โดยเป็นข้าวหอม 5% (Fragrant 5% broken) ในราคา 590 เหรียญสหรัฐต่อตัน (including the cost of shipment) โดยจะมีการส่งมอบภายใน 75 วัน หลังจากที่มีการเกิด L/C แล้ว

ก่อนหน้านี้คณะกรรมการธัญพืชอิรัก (The Iraqi Grain Board) ได้จัดการประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งอิรักได้ตกลงซื้อข้าวจำนวนทั้งหมด 60,000 ตัน โดยซื้อข้าวปากีสถานจากบริษัท Ameropa ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดที่ 416 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF, Umm Qasr.) จำนวน 30,000 ตัน และข้าวอูรุกวัยจากบริษัท Hanalico จำนวน 30,000 ตัน ราคา 580.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF, Umm Qasr.) ส่วนข้อเสนอในการซื้อข้าวจำนวน 100,000 ตัน จากสหรัฐฯเมื่อวันที่ 4 สิงหาคมนั้น อิรักไม่ได้ซื้อข้าวในครั้งนั้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อิหร่าน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร (the Deputy Agriculture Minister) ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านได้ประกาศห้ามนำเข้าข้าวในปีนี้อย่างจนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายนปีนี้ ซึ่งในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในประเทศซึ่งรัฐบาลมักจะออกมาตรการห้ามนำเข้าข้าวในช่วงเวลานี้ของทุกปีเพื่อปกป้องเกษตรกรในประเทศ

สำหรับผู้ค้าข้าวที่ได้มีการตกลงซื้อขายและขออนุญาตนำเข้าในช่วงเวลานี้จะต้องรอไปจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาในการห้ามนำเข้าข้าวจึงจะเริ่มนำเข้าไปได้อีกครั้ง โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หน่วยงานศุลกากรได้ประกาศให้ผู้นำเข้ารีบไปดำเนินการเรื่องเอกสารต่างๆให้เรียบร้อย

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1-5 กันยายน ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 11,785 ตัน ลดลงประมาณ 10.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 13,156 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 758 ตัน ลดลงประมาณ 39.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,260 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 11,027 ตัน ลดลงประมาณ 7.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 11,896 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 5 กันยายน 2560 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 11,785 ตัน โดยสหราชอาณาจักรนำเข้า 953 ตัน ฝรั่งเศส 2,678 ตัน เนเธอร์แลนด์ 870 ตัน อิตาลี 1,954 ตัน โปแลนด์ 2,148 ตัน เยอรมนี 1,253 ตัน โปรตุเกส 363 ตัน เบลเยียม 35 ตัน สเปน 458 ตัน สาธารณรัฐเชค 149 ตัน สวีเดน 156 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-5 กันยายน 2560 มีการส่งออก 3,716 ตัน เพิ่มขึ้น 15.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,208 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 3,155 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 16.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,716 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 561 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14% เมื่อเทียบกับจำนวน 492 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 5 กันยายน 2560 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 3,717 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-5 กันยายน ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 1,665 ตัน กรีซ 1,329 ตัน สเปน 335 ตัน โปรตุเกส 303 ตัน บัลแกเรีย 23 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรป (EU) นำเข้าข้าวจำนวน 1,145,247 ตัน ลดลงประมาณ 7.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,237,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 93,667 ตัน ลดลงประมาณ 6.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,051,580 ตัน ลดลงประมาณ 7.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,137,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม 2560 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 13,278 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 248,750 ตัน ฝรั่งเศส 184,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 139,741 ตัน อิตาลี 92,751 ตัน โปแลนด์ 89,601 ตัน เยอรมนี 84,005 ตัน โปรตุเกส 68,864 ตัน เบลเยียม 49,292 ตัน สเปน 47,674 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,981 ตัน สวีเดน 28,096 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 281,987 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับจำนวน 233,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 239,555 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 21.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 197,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 42,432 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 17.70% เมื่อเทียบกับจำนวน 36,062 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม 2560 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 2,587 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมามีการส่งออกไปแล้ว 128,341 ตัน กรีซ 52,221 ตัน สเปน 34,335 ตัน โปรตุเกส 29,047 ตัน บัลแกเรีย 18,106 ตัน สหราชอาณาจักร 5,401 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

